

ด่วนที่สุด  
ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๕๖๖๗



กค. 150.8  
วันที่ 17 ม.ค. 65  
เวลา 15.00

สค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : ร11002/65

17 ต.ค. 2565 เวลา 14.30 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย  
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑๐๗๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เสนอความเห็น เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง -  
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. กรณีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ขอให้ดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไป  
ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนี้

๑.๑ โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท มีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล ซึ่งในระยะสั้น  
โครงการดังกล่าวจะมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจากขั้นตอนการก่อสร้าง และในระยะยาว  
ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อการเดินทางเข้าถึงพื้นที่เกาะลันตาน้อยทำได้ง่ายขึ้นจะทำให้ปัจจัยคุกคาม  
เข้าสู่พื้นที่ได้มากและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้าง และภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้ว เห็นควรให้  
กรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดสรรงบประมาณ สำหรับก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าให้เขตห้ามล่า  
สัตว์ป่าทุ่งทะเล บนเกาะลันตาน้อย จำนวน ๑ หน่วย พร้อมจัดซื้อรถยนต์ เรือตรวจการณ์ และครุภัณฑ์ประกอบ  
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ ควบคุม และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ทั้งในระยะสั้นระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และเป็นหน่วยลาดตระเวนป้องกันรักษาพื้นที่สำหรับการป้องกัน  
ผลกระทบในระยะยาวที่จะตามมาภายหลังการเปิดใช้สะพานเชื่อมเกาะต่อไป สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ  
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด และกรณีผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าผิดปกติ ขอให้เร่ง  
ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

๑.๒ กรณีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ  
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่  
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๓ กรณี ...

๑.๓ กรณีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๔ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ ต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน มาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย

๑.๕ การดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ก่อนดำเนินการใด ๆ

๒. คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติให้นำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ฉบับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จากกรมทางหลวงชนบทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpl.o.mnre@hotmail.com